
Minnisblað

Varðar: Innleiðingu persónuverndarlöggjafar og eftirfylgni.

Bæjarritari tók saman minnisblað um stöðu málsins sem tekið var fyrir á fundi bæjarráðs 
þann 18.maí s.l. Í niðurlagi minnisblaðsins óskaði bæjarritari eftir „heimild til að leita tilboðs 
hjá sérfræðingum í persónuverndarlöggjöf til að ljúka innleiðingu og taka að sér störf 
persónuverndarfulltrúa til tveggja ára.“

Leitað hefur verið til ýmissa aðila vegna málsins og leitað tilboða í verkefnið. Svigrúm á 
fjárhagsáætlun þessa árs fyrir aðkeypti þjónustu við innleiðingu persónuverndarlöggjafar-
innar er um 3-4 milljónir

Hagstæðasta tilboð í verkefnið kom frá Officio lögmönnum á Ísafirði. Undirritaður mun ganga 
til samninga við Officio ef ekki eru gerðar athugasemdir við það.
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